



สรุปข่าว สช. ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3

โทรสาร 0 2591 8612-3

เว็บไซต์ <http://dr.moph.go.th/idpr/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์	<p><b>แต่งตั้ง-โยกย้ายขรก.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สช. กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงใน สช. ว่าจากการหารือผู้บริหาร สช. รวมถึง ปลัด สช.คนปัจจุบัน ปลัด สช.คนใหม่ และอดีตปลัด สช.รวมทั้งที่ปรึกษา ได้มีการพิจารณารายชื่อที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งรองปลัด สช. อธิบดีกรมต่างๆ ซึ่งได้เสนอรายชื่อทั้งหมดส่งถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีแล้ว และจะเสนอในการประชุม ครม. ภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีกระแสการแต่งตั้งรองปลัด สช.และอธิบดีอยู่ 2 สูตร คือ สูตรแรกย้ายรองปลัดฯ ทั้งหมดและไม่มีการขยับตำแหน่งอธิบดีที่ยังไม่เกษียณ ส่วนสูตรที่ 2 ย้ายรองปลัดฯทั้งหมด แต่ขยับตำแหน่งอธิบดีที่อยู่เดิม โดยสูตรแรกมีความเป็นไปได้ว่าไม่มีการขยับตำแหน่งอธิบดีกรมที่ยังไม่เกษียณ โดยรองปลัดฯทั้ง 4 คน คือ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อาจย้ายไปเป็นอธิบดีกรมอนามัย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อาจย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ชเรศ ภิรมย์นักรวิวงศ์ อาจย้ายไปเป็นเลขาธิการ อย. นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อาจเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>ส่วนตำแหน่งรองปลัดที่ว่างจะต้องเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะมีผู้ตรวจ 1 คนขยับไปเป็นอธิบดีกรมที่เหลืออยู่ คือกรมสุขภาพจิต โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่น่าจับตา คือ 1.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ 3.นพ.ฉัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ 4.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม 5.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ 6.นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ ส่วนสูตร 2 หากมีการขยับตำแหน่งอธิบดีก็จะ เป็น นพ.เกียรติภูมิไปเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต จะเหลืออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ซึ่งทั้ง 2 สูตรจะมีผู้ตรวจราชการขยับไปเป็นอธิบดี หากสูตรแรกมีกระแสว่าอาจเป็น นพ.พิศิษฐ์ นั่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต แต่หากสูตร 2 อาจเป็น นพ.ฉัฐวุฒิ นั่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย แต่ก็ต้องอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการ สช.จะคงนโยบายให้อธิบดีดำรงตำแหน่ง 2 ปี เพื่อการเดินหน้านโยบายเหมือนเดิมหรือไม่</p>
แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทนถือสชชป	<p><b>ชื่นชมว่าที่ปลัดฯ</b></p> <p>-เสนอว่า นำสรรเสริญ นพ.สุกัญญา กาญจนพิมาย ว่าที่ปลัด สช. ห้ามข้าราชการเข้ามยินดี แค่ปลุกไม้ยืนต้นในแต่ละที่ตั้ง แล้วถ่ายรูปส่งมาให้คู่มือ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ	<p><b>ผอ.รพ.เกษียณ</b></p> <p>-เสนอรายชื่อ นพ.สจ. ผอ.รพ. และ หัวหน้าพยาบาล ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ โดยมี นพ.สจ. 8 ราย ผอ.รพ. 26 แห่ง</p>
ผจก.ออนไลน์	<p><b>ถ่ายโอนรพ.สต.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานคณะทำงานรับถ่ายโอน รพ.สต. มาอยู่ใน อบจ. เปิดเผยว่า จากกรณีทีคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อบต.มีมติเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปสังกัด อบต. ยังอยู่ในขั้นของการรับฟังข้อมูลทุกฝ่ายอยู่ในส่วนของ อบจ. ต้องดูสถานะทางการเงินการคลังของแต่ละองค์กรก่อน หากมั่นคง ก็สามารถรับการถ่ายโอนได้ โดยเฉพาะ อบจ.สงขลา มีความพร้อม แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อมีการถ่ายโอน รพ.สต. แล้ว ต้องถ่ายโอนงบประมาณมาด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประการที่ 2 คือ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นั้นๆ ด้วย ข้อดีของการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ทำให้การทำงาน โดยเฉพาะ อสม.ได้สะดวก เช่น เงินค่าตอบแทน อสม. และมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นจาก 4 คน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญไม่มีปัญหาด้านการบริหารงบประมาณของ อบจ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ชัช เต่าปูน</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอภาพอินโฟกราฟิก สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 1 ม.ค. -4ส.ค.2561 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 15 ราย พบสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 1,180 ตัว พบในสุนัขมากที่สุด 1,034 ตัว รองลงมาเป็น โค 85 ตัว แมว 46 ตัว กระบือ 6 ตัว กระบือเนื้อ 4 ตัว แพะ 2 ตัว กวาง ม้า และ สุกร อย่างละ 1 ตัว ที่มาของข้อมูลจากกรมควบคุมโรค</p> <p>-เสนอว่า จากข่าวชาวบ้านที่จ.สุรินทร์นำเนื้อกระบือตายไปฆ่าและรับประทาน ทำให้สช.และ จนท.ปศุสัตว์ ต้องติดตามกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีทั้งหมด 203 คน แต่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 159 คน ส่วนที่เหลือต้องเร่งติดตามมารับวัคซีน ทั้งนี้ ผู้นำในหมู่บ้าน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนต่างๆ รวมไปถึงผู้นำในตำบลอำเภอและจังหวัด รวมทั้งโรงเรียน หรือสถานศึกษาโรงพยาบาล จะต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและตื่นตัวกันมากขึ้น ไม่นำสัตว์ป่วยตายมารับประทาน จึงเรียกร้องให้ ก.มหาดไทย ก.ศึกษาฯ และก.สาธารณสุขร่วมกันเป็นจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจกับบรรดาเหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไปถ่ายทอดข้อมูลให้กับคนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์</p>	<p><b>สารเคมีการเกษตร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สช. กล่าวว่า เตรียมหารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า สช.มีจุดยืนแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดที่เป็นคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส หากมีข้อมูลทางวิชาการออกมาใหม่ก็ต้องพิจารณาอีกครั้ง ล่าสุดคำตัดสินศาลสหรัฐอเมริกาสั่งให้บริษัทสารเคมีจ่ายค่าชดใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พิสูจน์ชัดว่าเกิดจากสารเคมีของบริษัทนั้นแน่นอน เนื่องจากความเห็นยังไม่เป็นตรงกัน นายกษ.จึงได้ตั้งกก.แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงมาอีกชุด โดยมีรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขเปิดเผยว่า กกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขได้ประชุมหารือร่วมกับรมว.สช.สรุปว่า รมว.สช.แสดงจุดยืนต้องไม่ใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด จากนี้กกก.ปฏิรูปสาธารณสุขจะหารือกับ กกก.ปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม และ กกก.ปฏิรูปด้านสังคม และจะเสนอในการประชุมของกกก.ชุดแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยง จะประชุมวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่อาคารปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และได้ส่งข้อมูลเสนอไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน</p> <p>-แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวได้มีการพิจารณาว่ากรณีของกกก.วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 สช.เคยรวบรวมข้อมูลวิชาการทั้งในและต่างประเทศไว้ชัดเจน ออกเป็นมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ระบุว่า ยกเลิกการใช้พาราควอตทางการเกษตร และคลอร์ไพริฟอสในบ้านเรือน สาธารณสุข และการเกษตร ภายในเดือนธันวาคม 2561 และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตอย่างเข้มงวด ปัญหาคือ เมื่อพิจารณามติดังกล่าวกลับมีประกาศฉบับหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรระบุให้ขยายการขึ้นทะเบียนไป 5 ปี ชัดเจนอย่างชัดเจน เนื่องจากมติของ สช.เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผ่นดินตามมาตรา 3/1 ที่ระบุว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หากประชาชนหรือกลุ่มใดจะฟ้องว่าขัดต่อมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา ที่ละเมิดหน้าที่พึงปฏิบัติยอมได้ ต้องจับตาว่าสุดท้ายแล้วนโยบายเรื่องสารเคมีที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพประชาชน จะเป็นอย่างไร</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>บัตรคนจนไม่ต้องจ่ายค่ารักษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สช. ได้ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยให้ยกเลิกความใน (1) ข้อ 2 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และให้ใช้ความแทนดังต่อไปนี้ "(1) ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2537 ทั้งนี้ให้หมายความถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่มียบัตร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ต้องจ่ายค่ารักษา และยืนยันว่าการยกเว้นการจ่ายค่ารักษาตามมติ ครม.นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการจ่ายโดยสมัครใจ โดยโรงพยาบาลคงถามเหมือนเดิมว่าจะจ่าย 30 บาทหรือไม่เท่านั้น</p>
<p>เว็บไซต์นิวส์ทีวี เว็บไซต์ทีวีช่อง 3</p>	<p><b>ใบอังกาบหนู</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า สมุนไพรทุกชนิด นอกจากมีคุณประโยชน์ในการรักษาโรคแล้ว อาจจะมีผลข้างเคียงและผลเสียเกิดขึ้นได้ จากกรณีที่เป็นข่าว อยากให้ตรวจสอบกันให้รอบคอบว่าผู้ป่วยนั้นเป็น โรคมะเร็งจริงหรือไม่ และเป็นมะเร็งที่อวัยวะใด เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ใช้สมุนไพรแล้วหายจริง ในปัจจุบันได้มีการผสมผสานกันระหว่างยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรทางเลือก มาช่วยเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมีอาการดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ประชาชน หนีไปพึ่ง.สุโขทัย เพื่อไปนำกิ่ง ก้าน ใบอังกาบหนูมาต้มดื่มเพื่อรักษา อยากให้ปรึกษากับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ไปได้แจ้งไปที่ สสจ.สุโขทัย ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่ที่ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็ง โดยใช้ใบอังกาบหนู และได้ตรวจสอบใบอังกาบหนูว่ามีลักษณะอย่างไร สามารถนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ เพื่อยืนยันให้กับประชาชนได้ทราบต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ขยะพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ มีแหล่งอาชีพเก็บของเก่ามาแปรรูปหรือรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยส่วนที่ไม่ มีค่าจะถูกคัดแยกไปเผาทำลายสร้างมลพิษและสิ่งปฏิกูลเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นปัญหามากกว่า 20 ปี จึงมอบหมายให้ รองผวจ. และนายอำเภอฆ้องชัย ศึกษาและหาวิธีการป้องกันปัญหา</p> <p>ด้านนายศิริศักดิ์ บุญไชยแสน สสอ.ฆ้องชัย กล่าวว่า จนท.สาธารณสุขได้เข้าไปให้ความรู้ในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับขยะและกำจัดขยะไม่ถูกวิธี เช่น แต่งกายรัดกุมใส่หน้ากาก และถุงมือนิรภัย โดยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เพื่อละลายพฤติกรรมผู้เสี่ยงเดิม ๆ แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะความเคยชินของชาวบ้านจึงไม่เกรงกลัว อาจเพราะสร้างรายได้ได้เร็ว ชาวบ้านจึงทำทั้งที่รู้ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ปัญหาเด็กติดโซเซียล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กไทยใช้งานอินเทอร์เน็ต 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉลี่ยวันละ 5 ชั่วโมง มากกว่าเด็กต่างประเทศที่เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวันมากกว่ารวมทั้งปัญหาการติดโซเซียลของ สสส. จึงสนับสนุน โครงการไทยแลนด์ซูเปอร์แคมป์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมคุณธรรมเป็นกิจกรรมในรูปแบบค่ายที่สนุกสาน เพื่อดึงเด็กออกจากหน้าจอให้มากที่สุด</p> <p>-พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เด็กยุค GenZ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ปัญหาการติดโซเซียลของเด็กไทยนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ใช้อุปกรณ์ไอทีเลี้ยงลูก ทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ของเด็กลดลง วิธีแก้ไขปัญหานี้ คือ การสร้างมายด์เซตด้านคุณธรรมให้เยาวชนได้รู้กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรู้เท่าทันโลกออนไลน์ เข้าใจตนเองและคนรอบข้างมีสติในการควบคุมอารมณ์สร้างวินัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยใหม่ในที่สุด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>อุทกภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุฯ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ช่วงเดือน ส.ค.-ค.ค.นี้ ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังพายุเขตร้อน โดยเฉพาะในเดือน ก.ย.ต้องจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจเกิดพายุ 1-2 ลูก เข้าภาคอีสาน มีความรุนแรงเป็นพายุดีเปรสชัน ส่วนพื้นที่ภาคใต้จะเผชิญกับพายุโซนร้อนทำให้มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่</p>
	<p><b>หมอกควันอินโด</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน 360</p> <p>มติชน</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>-เสนอข่าว สถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกครั้งในปีี้ โดยมีปริมาณหมอกควันที่ปกคลุมตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งเมือง และก่อนข้างหนาแน่น คุณภาพอากาศใน อ.หาดใหญ่ โดยเฉพาะจำนวนฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ที่ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 20-63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร</p> <p>-จ.พัทลุง เริ่มมีหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย พัดเข้าปกคลุมแล้วเช่นกัน</p> <p>- จ.ยะลา ที่อ.เบตง ชาวบ้านเริ่มมองเห็นหมอกควันเข้าปกคลุมในเขตเทศบาลเมืองเบตง</p> <p>-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา ระบุว่า ขณะนี้มี 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ประเทศอินโดนีเซีย คือ จ.สงขลา สตูล และ ยะลา เป็น แต่ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากจุดฮอตสปอตบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ขณะที่ รพ.สงขลานครินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลสุขภาพผลกระทบจากหมอกควัน ควรงดกิจกรรมนอกบ้านเวลานานๆ ใช้น้ำกอกอนามัยปิดปากปิดจมูก ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกตัวอาคารเป็นเวลานานๆ ให้ใช้ยาประจำอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทร โสภณ รองนพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิษ ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ตอนล่างยังคงสูงขึ้นแม้ฝุ่นละอองขนาดเล็กจะยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แต่อยู่ในระดับเฝ้าระวัง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ น่าสังเกตว่าช่วงวันที่ 13-14 ส.ค.ที่ผ่านมามีจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซีย จนถูกยกระดับเป็นมลพิษทางอากาศระดับปานกลาง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เชียงใหม่นิวส์</p>	<p><b>ยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กยุติธรรม ในฐานะประธานการประชุมคกก.อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เปิดเผยว่า สรุปสถานการณ์ปัญหาเสพติดในรอบ 10 เดือน ประจำปี 2561 (1 ต.ค.2560 - 31 ก.ค.2561) ด้านการบำบัดโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา แทนการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การปรับและพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาทำให้ รพ.ในสังกัดสช.กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถรองรับผู้เข้าบำบัดรักษาเสพติดได้ ในจำนวนดังกล่าวเป็น รพ.สศ. 9,758 แห่ง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>สายด่วน 1418</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แถลงข่าวเปิดตัว สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>เครื่องสำอางเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เผยว่า จากผลการสำรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่มีการจดแจ้งตามฐานข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 505 แห่ง พบว่า มีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตรงตามที่จดแจ้งเพียง 86 แห่ง มีสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่จดแจ้งไม่ตรงตามความเป็นจริง 419 แห่ง</p>
<p>เว็บไซต์ thaiquote</p>	<p><b>เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ประชุม เชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : EEC Public Health Watch” ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นการดำเนินงาน (Kick</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>off) EEC Public Health Watch และขยายผลจัดตั้งศูนย์ EEC Public Health Watch ชั้นที่ จ.ระยอง จากนั้นจะเปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยทำงานภายใต้คณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเบื้องต้นทางกรมควบคุมโรค จะทำการ Open House “เปิดประตูสู่การเฝ้าระวังที่ยั่งยืน” EEC Public Health Watch ตรวจจับฉับไว เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็ว ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch